

# DDpropertyเตรียมจัดอีเวนท์ปลุกกำลังซื้อ ก.พ.นี้



DDproperty.com เตรียมปลุกกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ ช่วงต้นปี สวนกระแสการเมืองป่วน ด้วยอีเวนท์เอาใจคออสังหาริมทรัพย์ พร้อมโปรโมชั่นสุดสวีทรับเดือนแห่งความรัก

นางสาวอรพิมพ์ เหลืองอ่อน ผู้จัดการประจำประเทศไทย เว็บไซต์ DDproperty.com เปิดเผยว่าท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในปัจจุบันที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้นักวิเคราะห์และคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ต่างออกมาฟันธงว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และตลาดเมืองท่องเที่ยวที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นคนเมืองจะเกิดการชะลอตัว เนื่องจากผู้ซื้อเกิดความไม่มั่นใจในสถานการณ์และเลื่อนการตัดสินใจออกไป ในขณะที่ฝั่งของผู้ประกอบการนั้นก็เลือกที่จะรอดูสถานการณ์เช่นกันว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางใด ทำให้ส่วนใหญ่ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปก่อน

“แต่หากถามถึงแนวโน้มตลาดในปีนี้จะเป็นอย่างไหน เราเชื่อว่าดีมานด์ที่อยู่อาศัยนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะบ้านคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต ดังนั้นตลาดจึงยังคงมีการเติบโตแต่จะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างช้ากว่าช่วงเวลาปกติ แต่จะไม่ถึงกับตกлубลงไปเสียทีเดียว ด้านปริมาณซัพพลายนั้น ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีที่มียอดที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ เองมีห้องชุดเปิดขายใหม่ตลอดปีมากกว่า 10,000 ยูนิตเลยทีเดียว” นางสาวอรพิมพ์ กล่าว

นางสาวอรพิมพ์กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงต้นปี DDproperty.com จึงได้เตรียมจัด DDproperty Show งานแสดงบ้านและคอนโดฯ เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุนขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 โดยนำโครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองตากอากาศพร้อมโปรโมชั่นสุดสวีทรับเดือนแห่งความรัก สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเรือนหอ บ้านหรือคอนโดฯ เพื่อการลงทุนกับข้อเสนอผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.ddproperty.com/events-dps6](http://www.ddproperty.com/events-dps6) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3524888 ต่อ 426, 435

ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ <http://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ>

อัปเดตข่าวอสังหาริมทรัพย์ ส่งตรงจากเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1 ของเมืองไทยฟรี สมัครได้ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท Allproperty Media Co.,Ltd

คุณพัชรี วงศ์มิตรไมตรี โทร. 02-3524888